

- ให้ว่าที่นายเรือตรี ประดิษฐ์ ไบเงิน เป็นนายเรือตรี
- ให้ว่าที่นายเรือตรี จรัส บุญบงการ เป็นนายเรือตรี
- ให้ว่าที่นายเรือตรี ดันต มหาคตะ เป็นนายเรือตรี
- ให้ว่าที่นายเรือตรี กระจ่าง ไหวว่อง เป็นนายเรือตรี
- ให้ว่าที่นายเรือตรี วน รุยาพร เป็นนายเรือตรี
- ให้ว่าที่นายเรือตรี โปร่ง ฤนทร เป็นนายเรือตรี
- ให้ว่าที่นายเรือตรี คี เซาหวัด เป็นนายเรือตรี
- ให้ว่าที่นายเรือตรี ชุต นุชเนตร เป็นนายเรือตรี
- ให้ว่าที่นายเรือตรี ชาว ไชยพันธ์ เป็นนายเรือตรี

### พระราชทานบรรดาศักดิ์

วันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๗๓

มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานบรรดาศักดิ์ แก่ข้าราชการกระทรวงทหารเรือ  
คือ

ให้นายนาวาเอก พระนรินทร์วงษ์วรรค์ (แปดก ด้ชะพิงมัย) เป็นพระยาอมรศักดิ์เดชะ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงทหารเรือ  
ถือศักดินา ๓๕๐๐

ให้นายนาวาโท หดวงดาครยุทธวิไชย (ดาคร สัททศิริ) เป็น  
พระดาครยุทธวิชัย มีตำแหน่งราชการในกระทรวงทหารเรือ ถึง  
ศักดิ์ดึกดำบรรพ์ ๓๐๐๐

ให้นายนาวาโท หดวงประกอบภักดิ์ (เจือ จันทรวุฒิน) เป็น  
พระประกอบภักดิ์ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงทหารเรือ  
ถึงศักดิ์ดึกดำบรรพ์ ๓๐๐๐

ให้นายนาวาตรี ชุนด์ภักทรภักดิ์ (ดพาทย์ ดักษณีนานา) เป็น  
หลวงชุนด์ภักทรภักดิ์ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงทหารเรือ  
ถึงศักดิ์ดึกดำบรรพ์ ๘๐๐

ให้อำมาตย์ตรี ชุนประเสริฐวิทยาศาสตร์ (ไทร กนตะกนิษฐ) เป็น  
หลวงประเสริฐวิทยาศาสตร์ มีตำแหน่งราชการในกระทรวง  
ทหารเรือ ถึงศักดิ์ดึกดำบรรพ์ ๘๐๐

ให้นายเรือเอก ชุนอินทรดิทธิโอสถ (อิน อุตระพันธ์) เป็น  
หลวงอินทรดิทธิโอสถ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงทหารเรือ  
ถึงศักดิ์ดึกดำบรรพ์ ๘๐๐

ให้นายเรือเอก ชุนชนะไพริน (เดียบ ชนะกานนท์) เป็น  
หลวงชนะไพริน มีตำแหน่งราชการในกระทรวงทหารเรือ ถึง  
ศักดิ์ดึกดำบรรพ์ ๘๐๐

ให้นายเรือเอก ชุนทรงบุญแพทย (บุญทรง บุญชาติ) เป็นหลวงทรงบุญแพทย มีตำแหน่งราชการในกระทรวงทหารเรือ ถ้อยคดีนา ๘๐๐

ให้นายเรือเอก ชุนเรืองเวทยวิทยา (ฮวด มิตินทางกูร) เป็นหลวงเรืองเวทยวิทยา มีตำแหน่งราชการในกระทรวงทหารเรือ ถ้อยคดีนา ๘๐๐

ให้นายเรือเอก ชุนฤทธิสรเดช (กาพย์ บุญยะมิตร) เป็นหลวงฤทธิสรเดช มีตำแหน่งราชการในกระทรวงทหารเรือ ถ้อยคดีนา ๘๐๐

ให้นายเรือเอก ชุนเจริญพรภักษ์ (เจริญ พรได้ภณ) เป็นหลวงเจริญพรภักษ์ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงทหารเรือ ถ้อยคดีนา ๘๐๐

ให้รองอำมาตย์เอก ชุนอินทรภักดี (อิน สังวณพงษ์) เป็นหลวงอินทรภักดี มีตำแหน่งราชการในกระทรวงทหารเรือ ถ้อยคดีนา ๘๐๐

ให้นายเรือเอก หม่อมราชวงศ์พงษ์ นวรัตน์ เป็นหลวงพงษ์ นวรัตน์ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงทหารเรือ ถ้อยคดีนา ๘๐๐

ให้นายเรือเอก ยี่ เตตภาค เป็นหลวงอาสาศัลยการ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงทหารเรือ ถ้อยคดีนา ๘๐๐

ให้นายเรือเอก บระเดริฐ ศิริไพบุตย์ เป็นหลวงประเสริฐศิริ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงทหารเรือ ถ้อยศักดิ์นา ๘๐๐

ให้นายเรือเอก อาจ หาญดมบุรณ เป็นหลวงอาจหาญดมบุรณ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงทหารเรือ ถ้อยศักดิ์นา ๘๐๐

ให้นายเรือเอก สนั่น ยูปานนท์ เป็นหลวงพรหมพิศุทธิ์ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงทหารเรือ ถ้อยศักดิ์นา ๘๐๐

ให้นายเรือเอก ส้ม สุกฤษณะ เป็นหลวงสรณ์ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงทหารเรือ ถ้อยศักดิ์นา ๘๐๐

ให้นายเรือเอก หยวก ชูโต เป็นหลวงยุทธวิชัย มีตำแหน่งราชการในกระทรวงทหารเรือ ถ้อยศักดิ์นา ๘๐๐

ให้นายเรือเอก ชื่น จตุวัจนะ เป็นหลวงชาญชัย มีตำแหน่งราชการในกระทรวงทหารเรือ ถ้อยศักดิ์นา ๘๐๐

ให้นายเรือเอก ทองสุข สุวรรณส์โรช เป็นหลวงพินิจกลไก มีตำแหน่งราชการในกระทรวงทหารเรือ ถ้อยศักดิ์นา ๘๐๐

ให้นายเรือเอก สิ้นธุ์ กมดนาวิน เป็นหลวงสินธุ์สงครามชัย มีตำแหน่งราชการในกระทรวงทหารเรือ ถ้อยศักดิ์นา ๘๐๐

ให้รองอำมาตย์เอก ศุ โสติสังกาศ เป็นหลวงศึบประเสริฐ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงทหารเรือ ถ้อยศักดิ์นา ๘๐๐

ให้นายเรือโท พุ่ม บุญยยาตร์ เป็นขุนดีทชิราชา มีตำแหน่งราชการในกระทรวงทหารเรือ ถ้อยศักดิ์นา ๕๐๐

ให้นายเรือโท เป็รื่อง โทกิตถนิษฐ์ เป็นขุนนรากรเรืองณรงค์  
มีตำแหน่งราชการในกระทรวงทหารเรือ ถ้อยคดีนา ๖๐๐

ให้นายเรือโท ฉ่ำ เกศาจารย์ เป็นขุนชำนาญตรี มีตำแหน่ง  
ราชการในกระทรวงทหารเรือ ถ้อยคดีนา ๖๐๐

ให้นายเรือโท ทองดี คังชะมาน เป็นขุนศรีนาวา มีตำแหน่ง  
ราชการในกระทรวงทหารเรือ ถ้อยคดีนา ๖๐๐

ให้นายเรือโท ทองใบ วุฑฒกนก เป็นขุนอาสาณรงค์ มี  
ตำแหน่งราชการในกระทรวงทหารเรือ ถ้อยคดีนา ๖๐๐

ให้นายเรือโท เสงี่ยม รัตนผล เป็นขุนกำจัดโยธาพาช มี  
ตำแหน่งราชการในกระทรวงทหารเรือ ถ้อยคดีนา ๖๐๐

ให้นายเรือโท เสงี่ยม ชูวิคุทซ์ เป็นขุนทรงทะเลยนพล มี  
ตำแหน่งราชการในกระทรวงทหารเรือ ถ้อยคดีนา ๖๐๐

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

วันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๒

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จณพระที่นั่งอัมพรสถาน  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ประถมาภรณ์ช้างเผือก แก่

เซอร์ เอ็ดวาร์ด คูกี้ (Sir Edward M. Cook)